

# DDproperty.com สรุปผลการดำเนินงานปี 55 โฉว ยอดการเติบโต 6 เท่า ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดเว็บ ไซต์อสังหาริมทรัพย์ของไทย

DDproperty.com ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 ในการเป็นเว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย ด้วยผลการดำเนินงานปี 2555 ที่โดดเด่น มีรายได้เพิ่มขึ้น 6 เท่า และยอดผู้ชมเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2554



นายเจษฎาภรณ์ ล่ำพูน ผู้จัดการประจำประเทศไทย เว็บไซต์ DDproperty.com เปิดเผยว่า DDproperty.com เว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทยในเครือ PropertyGuru Group เว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของเอเชีย มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา โดยมุ่งโฟกัสในเรื่องนวัตกรรมบนมือถือ และการพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมการสร้างการแข่งขันแกร่งในฐานะผู้นำตลาดในภูมิภาค ทำให้เว็บไซต์มีการเติบโตทั้งในด้านของรายได้และจำนวนผู้เข้าชมอย่างรวดเร็ว

นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2555 DDproperty.com ด้วยอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ในชื่อ “The 1” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนและผู้คนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่มาร่วมงานถึง 500 คน DDproperty.com ได้แสดงศักยภาพของการเป็นเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศด้วยการขยายบริการด้านการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุม แข่งหน้าคู่แข่งโดยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า และยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 2 เท่าเป็นการการันตีความแข็งแกร่งและการเป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริง

นายเจษฎาภรณ์ กล่าวต่อว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ DDproperty.com ในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดจากความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ DDproperty โดยให้ความสำคัญกับ”ลูกค้า” เป็นหลัก รวมถึงการดำเนินแคมเปญโฆษณาเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดภายใต้สโลแกน “DDproperty.com เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่ช่วยให้การค้นหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซื้อ และเช่าสะดวกและรวดเร็ว” โดยสามารถเห็นได้ตามสื่อโฆษณาต่างๆ อาทิ บนรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน รวมไปถึงตามสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ DDproperty.com ยังมีการเปิดตัวเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่ม

ขึ้นของลูกค้าชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย รวมไปถึงผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่สนใจ  
อสังหาริมทรัพย์ของไทย

ความสำเร็จอีกก้าวที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของ DDproperty.com ในปีที่ผ่านมา คือ การเปิดตัวแอปพลิเคชันบนไอ  
โฟน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีแอปพลิเคชันด้านอสังหาริมทรัพย์เวอร์ชันภาษาไทยที่ช่วยให้บรรดา  
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถลงประกาศและโต้ตอบกับลูกค้าผ่านมือถือได้ทุกที่ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าทั่วไปซึ่งช่วยให้การค้นหอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยนับตั้งแต่การเปิดตัวในช่วงไตรมาส 2/2555 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านทั้ง 2 แอปพลิเคชันคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด และมียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้นกว่า 46,600 ครั้ง

“ในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา DDproperty.com มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในทุกๆ ด้าน ก้าวต่อไปในปี 2556 นี้เรายังคงมุ่งมั่นในการบริการที่ครอบคลุมและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและบรรดาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในทุกๆด้าน” นายเจษฎากรกล่าวทิ้งท้าย